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Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để tồn tại và phát 
triển báo chí
04:51 05/11/2022 
Tác giả: Phó Tổng Biên tập phụ trách

Ngày 04/11/2022 tại TP. Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức 

Diễn đàn "Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Xu thế tất yếu hay trào lưu 

nhất thời?".

Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Gala Báo chí 2022 do Báo Nhà báo và Công luận, Hội Nhà báo Việt

Nam tổ chức.

Tham dự và chủ trì Diễn đàn có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên

tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm

Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt

Nam; Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin - Truyền thông).

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa; Đỗ

Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Diễn đàn còn có sự tham gia của gần 60 Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập các cơ quan báo chí

Trung ương và địa phương.
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Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chia sẻ: "Từ đầu năm

đến nay, chuyển đổi số báo chí đã trở thành chủ đề rất nóng. Đã có nhiều hội nghị, hội thảo bàn về

vấn đề này. Sự quan tâm của các cơ quan báo chí với vấn đề này càng ngày càng tăng, rõ ràng là

chúng ta không thể đứng ngoài công cuộc chuyển đổi số. Cả nước đang trong quá trình chuyển đổi

số và báo chí cũng trong quá trình này. Nếu không muốn mất độc giả, khán thính giả và quan

trọng hơn là nếu không đi theo lộ trình này, chúng ta sẽ không thực hiện được sứ mệnh của mình

là đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với những độc giả, trong nước và quốc tế".

Đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số báo chí không chỉ là trào

lưu mới mà cần phải được lan toả, triển khai đến các cơ quan báo chí. Chuyển đổi số không chỉ ở

các cơ quan báo chí Trung ương, mà ở cả các cơ quan báo chí địa phương, chuyển đổi số thành

công hay không phải là nỗ lực tự thân của các cơ quan báo chí. Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề

công nghệ mà là vấn đề tư duy, phải thay đổi tư duy của người đứng đầu cho đến toàn bộ toà soạn

thì mới thành công.

Cũng tại Diễn đàn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh Thanh Hoá phát biểu: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận phối hợp cùng

lãnh đạo các cơ quan báo chí tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập về chủ đề chuyển đổi số tại các cơ

quan báo chí là một nội dung hết sức có ý nghĩa. Việc chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí



đang là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, là con

đường nhanh nhất, ngắn nhất để đưa nội dung của tờ báo đến với công chúng, làm tròn sứ mệnh

cung cấp những thông tin khách quan, chính xác, tin cậy, hấp dẫn và nhân văn, đóng góp quan

trọng cho quá trình phát triển của đất nước.
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Đông chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh 

Hóa phát biểu.

Trong khuôn khổ nội dung Diễn đàn, nhiều Tổng Biên tập các cơ quan báo chí đã chia sẻ kinh

nghiệm cũng như cách làm chuyển đổi số của tòa soạn mình. Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên

tập Báo Điện tử Vietnamnet chia sẻ: Vấn đề chuyển đổi số chắc chắn ai cũng nhận thức được là

phải làm, nhưng để thực hiện được thì vô cùng khó khăn từ khâu công nghệ, kỹ thuật và nguồn lực.

Báo Điện tử Vietnamnet được Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giao nhiệm

vụ trở thành một cơ quan báo chí đi đầu về chuyển đổi số. Ông Tuấn thừa nhận sự khởi đầu là rất

khó khăn vì các công ty công nghệ lớn không mặn mà với việc hợp tác với báo chí, hoặc đưa ra

mức giá đề nghị quá cao. Cho đến nay, đây vẫn là một vấn đề lớn đối với các cơ quan báo chí nói

chung do tại Việt Nam, các công ty công nghệ chuyên sâu về lĩnh vực báo chí vẫn không nhiều.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động cũng nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu

hướng tất yếu, không chuyển đổi số sẽ chết và khẳng định đây là mục tiêu quan trọng mà báo

Người Lao động quyết tâm thực hiện. 



Nhà báo Lê Quang Minh, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội muốn nói về vấn đề tài chính trong

bối cảnh các cơ quan báo chí đều đang rất khó khăn. Ông Minh thừa nhận chuyển đổi số hiện tại

"rất đắt đỏ" và với cơ chế hiện nay, nhiều đơn vị báo chí không dễ để làm; đồng thời cho rằng:

"Hiện nay, từ góc độ các cơ quan nhà nước, việc đầu tư cho công nghệ là rất khó khăn" và "Nếu

làm phần cứng thì dễ, vì tất cả trên công bố rồi, nhưng phần mềm rất khó. Mà hiện nay, rất nhiều

cơ quan báo chí rất khó khăn trong vấn đề chuyển đổi công nghệ ở góc độ đó".

Ông Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam – Phó Tổng giám đốc Đài

Tiếng nói Việt Nam đã có những chia sẻ về việc chuyển đổi số tại VOV và mong muốn lãnh đạo Bộ

TT&TT, Ban Tuyên giáo và các bộ, ngành có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa với lãnh đạo Đảng và Nhà

nước, để có thể đến lúc chúng ta được đầu tư toàn diện cho báo chí kể cả về công nghệ và chi phí

sản xuất nội dung, thông qua việc sửa đổi rất nhiều các chính sách hiện nay... Ví dụ như chính

sách đặt hàng, kinh phí hỗ trợ của các địa phương... đều cần sự hỗ trợ thì báo chí mới giữ vững

trên mặt trận thông tin, giữ vững về mặt tư tưởng, định hướng được dòng thông tin chủ lưu, từ đó

sản xuất nội dung chuyên sâu.
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Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc phát biểu tại Diễn đàn.

Ở góc độ cơ quan quản lý báo chí, đồng chí Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí dành khá nhiều

thời gian để nói về câu chuyện chuyển đổi số ở các cơ quan báo chí, đồng thời ông cũng chia sẻ về

kế hoạch, mục tiêu chuyển đổi số của Cục Báo chí trong thời gian tới. Theo ông Phúc, mục tiêu



chuyển đổi số phải tập trung vào nội dung và nội dung là cốt lõi. Ở quan điểm người làm báo,

chuyển đổi số không phải là mục đích mà là phương tiện để đạt được mục tiêu. Chuyển đổi số giúp

có nhiều độc giả xem, độc giả nghe và nâng cao giá trị tờ báo và doanh thu tăng. Ông Phúc cho

rằng, cần thúc đẩy các thoả thuận hợp tác giữa các cơ quan báo chí, để hỗ trợ nhau. Mục tiêu là

nâng cao nhận thức của các cơ quan báo chí về chuyển đổi số. Qua khảo sát và kinh nghiệm thực

tế của các nước, bộ phận công nghệ rất quan trọng, họ hình thành các đội ngũ công nghệ trong tờ

báo.

Diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tham dự. Những chia sẻ

từ các Tổng Biên tập là bài học kinh nghiệm bổ ích cho quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan

báo chí hiện nay.

PV

Link bài viết: https://nguoilambao.vn/chuyen-doi-so-la-tat-yeu-de-ton-tai-va-phat-trien-cua-co-

quan-bao-chi
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